



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 0-26182323 ต่อ 1309,1316

ที่ นร 0203.04/ 01๙

วันที่ 7 มกราคม 2552

เรื่อง ขอส่งวารสาร กบข.

เรียน ผอ.สำนัก , ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 1 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



การลงทุนของ กบข. ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

2 เรื่องเด่นประจำฉบับ
การลงทุนของ กบข. ในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย

4 เส้าข่าว กบข.
ความ เจริญรุ่งเรืองของกองทุนบำนาญ
ที่สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

5 เงินทองของใกล้ตัว
ทางเลือกการเกษียณอายุ
ใน 12 ฉบับประจำฉบับ (ตอนที่ 1)

6 สวัสดิการให้ลูก
ประมวลข้อสังเกตใหม่
ในฉบับปี 2551

7 อนาคตกิจกรรม

8 กรอบพิเศษ

9 ก่องเรือ
บทความการลงทุนที่น่าสนใจ
www.gpf.or.th

10 ตามมาตอบไป

11 อยู่ดีมีสุข
จัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงทุนของ กบข. ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

"สมาชิก กบข. ไม่ควรพลาดโอกาสเป็นรายปี ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีต 3 ปี 5 ปี หรือจากสมาชิก กบข. ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นรายปีจากปีถัดไป หากสมาชิก กบข. ที่ยังถือเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกองทุนแล้ว 40 - 50 ปี จะผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.24%"

ความเคลื่อนไหวจากหนังสือพิมพ์ นายวิสูตร สันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอยู่ในขณะนี้ แม้จะมองว่าทุกหน่วยในระบบเศรษฐกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ วารสารฉบับส่งท้ายปี 2551 นี้ ได้ร่วมบทสัมภาษณ์จากเวทีในกรุงเทพฯ ของ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ที่จะได้กล่าวถึงการทำงานด้านการลงทุนภายหลัง กบข. ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก ส่งผลให้ถึงเหตุการณ์ดำเนินงานไตรมาส 3/2551 คิดผลเป็นครั้งที่แรกในรอบ 10 ปี

จากภาวะวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นคาดว่าผลตอบแทนในปี 01 นี้ของ กบข. จะเป็นไปในทิศทางใด

การลงทุนในตลาดทุนมีแนวโน้มต้องยอมรับว่ามีความผันผวนมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียว และจากภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้ ปีนี้มีความคาดว่าจะผลการดำเนินงานของ กบข. เฉพาะในปี 2551 นี้ น่าจะคิดผลตอบแทนประมาณ 7% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน

การถดถอยในครั้งนี้นี้อาจมาจาก การนำสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของ กองทุนไปลงทุนต่างประเทศใช้หรือไม่

ก่อนอื่นผมต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยลดลงกว่า 50% ในขณะที่ตลาดหุ้นแถบยุโรปและอเมริกา ก็จะจะเป็นต้นตอของปัญหาที่ได้รับผลกระทบประมาณ 30% เท่านั้นเพราะว่า บ้านเรามีปัจจัยเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศนั้น แต่จริงแล้วได้ช่วยให้ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนมีผลตอบแทนที่ดีว่าการลงทุนเฉพาะในประเทศ เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่มีการลงทุนให้เสียหลากหลาย ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายความเสี่ยงที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์หลายประเทศครับ

ปัจจุบัน กบข. มีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศอย่างไร

ปัจจุบัน กบข. ลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ 7% และลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ 7% เท่ากันจากเป้าหมายการลงทุนในประเทศที่ 11.6% และในต่างประเทศ 12.5% หรือรวมกันมีเป้าหมายการลงทุนหุ้นทั้งหมดประมาณ 25% ซึ่งทั้งหมดคาดว่า กบข.



ยังสามารถลดต้นทุนได้อีก แต่การลงทุนในอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยหาก กบข. ไม่มีการลงทุนในหุ้นเชื่อได้ว่า อัตราผลตอบแทนเป็นปีจะคงตัวเพียง 1 - 2% ตามผลตอบแทนพันธบัตร ซึ่งหมายความว่า กบข. ยังคงลงทุนในหุ้นและบริษัทยักษ์เจ้าตลาดคงต่อไป ซึ่งจะมีราคาหุ้นเปรียบเทียบกับหลายบริษัทมากกว่า

ในสภาวะสถานการณ์เช่นนี้ กบข. มีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไร

กบข. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการปรับกลยุทธ์เพื่อลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นในประเทศ 30% เหลือเพียง 7% ของพอร์ตการลงทุน และหันมาถือครองสินทรัพย์อื่น ด้วยการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีในรูปของค่าเช่าที่ค่อนข้างคงที่และต่อเนื่อง เป็นกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ

ประมาณการได้หรือไม่ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งเมื่อไร

สำหรับวิกฤติการณ์โลกที่เกิดขึ้นขณะนี้ ยังไม่มีโรยารักษาอาการนี้ได้ว่าจะมีผลกระทบต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงเมื่อไรกัน อาจจะมี 1 - 2 หรือ 3 ปี ถ้าถือว่าเศรษฐกิจน่าจะเริ่มจุดกลับขึ้นขึ้นมาได้แล้ว ภายใต้อิทธิพลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องติดตามจับตาดูข่าวสารอย่างเป็นระยะต่อไป และหากถึงจุดที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วลงมือเมื่อใด ทุกหน่วยงานในระบบเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งจึงมองโลกเศรษฐกิจและสามารถฟื้นคืนกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นหากสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่น ๆ เอื้ออำนวยขึ้น

อยากฝากอะไรถึงสมาชิก กบข. ทุกคนบ้าง

นอกจากฝากถึงสมาชิกทุกคนว่า สมาชิก กบข. ไม่ควรลดผลตอบแทนเป็นรายปี แต่ควรดูย้อนหลังในอดีต 3 ปี 5 ปี เนื่องจากสมาชิก กบข. ได้รับผลตอบแทนสะสมเป็นรายปีทุกปี หากสมาชิก กบข. ที่สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งลงทุนช่วงปี 40 - 50 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.24% ผลตอบแทนสุทธิย้อนหลัง 3 ปี (ปี 48-50) อยู่ที่ 6.47% และย้อนหลัง 5 ปี (ปี 46-50) อยู่ที่ 6.61% ดังนั้น สมาชิก กบข. จึงไม่ควรวิตกกังวล เพราะผลตอบแทนในปีนี้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีดีขึ้นในรอบ 100 ปี ซึ่งปัจจุบัน กบข. มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 360,000 - 370,000 ล้านบาท จากช่วง ก.ย. 51 ที่มี 390,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการคืนเงินที่สมาชิกที่เกษียณปลดหนี้และสมาชิกที่เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดทั้งสิ้น 20,000 ราย คิดเป็นเงินที่ใช้จ่ายคืนทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท 7%

บท สอดส่อง
วิจารณ์ ประสิทธิ์

เวลาผ่านไปผ่านมาเข้าสู่เดือนธันวาคม วารสารฉบับที่สมาชิกถืออยู่ในมือนี้ก็ครบเป็นฉบับสุดท้ายปี 2551 ที่กำลังจะผ่านพ้นไปแล้ววาระครบ โดยเนื้อหาในฉบับก็ได้ประมวลเรื่องราวของ กบข. ในแต่ละมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนหรือด้านสวัสดิการ การรวมรวมไว้ให้สมาชิกได้ติดตามกัน

นับว่าปีนี้เป็นปีแห่งความยากลำบากในการลงทุนของ กบข. จากการที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากปัญหาเงินเฟ้อในช่วงต้นปี และวิกฤติสภาพการเงินโลก ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องยาวนานต่อไปอีกเท่าไร และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือวิกฤติการณ์เมืองในประเทศที่ขัดแย้งมาช้านานสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง มีปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุน ภาคการเงิน หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ เช่นเดียวกับ กบข. ที่ด้วยธรรมชาติดำเนินงานคือยึดมั่นเป็นศรีจรรยาบรรณ 10 ปีนั้นตั้งมั่นก่อตั้งกองทุน โดยหลายฝ่ายก็ได้คาดการณ์กันว่าภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ จะส่งผลต่อเจ้าทุนเร่ร่อนต่อเนื่องไม่จนถึงครึ่งแรกของปีหน้าเลยทีเดียว

ในส่วนของ กบข. ก็ได้เตรียมแผนการลงทุนในปี 2552 ที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมถึงมีบุคคลเอกชนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกให้กับเงินกองทุนส่วนสมาชิก เพราะถ้าหากเน้นแต่การฝากเงินผลตอบแทนที่ได้อาจไม่สามารถชดเชยเงินเฟ้อ และหากภาวะเศรษฐกิจไม่เลวร้ายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นปี 2540 เชื่อว่าในปี 2552 กบข. จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกให้กับสมาชิกได้ครับ

แต่ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร การเมืองจะร้อนระอุแค่ไหน วารสาร กบข. ก็อยากให้สมาชิกทุกท่านใส่ใจดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบข้างบ้างให้มีจิตใจที่แจ่มใส และร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอครับ โกลด์เจ้าผู้ช่วงเทศกาลอย่างนี้ เชื่อว่าหลายๆ ท่านก็คงเตรียมแผนที่จะพักผ่อนให้เต็มที่สมกับที่เหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดปี ทุกสิ่งทุกอย่างขอเดินทางอย่างมี 'พลังดีที่ถอนสารพัด' และที่สำคัญคือ 'เมาไม่ขับ' เพราะยังมีคนที่อยู่ข้างหลังรอคอยท่านอยู่ทุกวินาทีฉบับปีใหม่ 2552 กบข. ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญกับกันทุกคน...

กบข. เตรียมจัดส่ง ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ถึงหน่วยงานต้น สังกัดโดยตรง

กบข. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี จากเดิมที่มีการจัดส่งไปยังสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายไปให้หน่วยงานต้นสังกัด โดยใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ณ สิ้นปี 2551 ที่สมาชิกจะได้รับในราวเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ที่จังหวัด กบข. จะจัดส่งตรงไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกที่มีอยู่ กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการคลังเห็นว่ามีข้อจำกัดหลายประการ อาทิ เรื่องระยะทางที่ห่างไกลระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานคลังจังหวัด บางรายเกิดการสูญหายตกหล่นระหว่างการเดินทาง หน่วยงานภาครัฐหรือเกิดการสลับกันระหว่างหน่วยงานหรือรับแทนกันแล้วไม่บอกกันก็มี ทำให้สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกช้าหรือไม่ได้รับ ส่งผลกระทบต่อความสะดวกให้กับสมาชิกและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ กบข. จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งถึงหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกโดยตรง

อย่างไรก็ดี แม้ กบข. จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก แต่เรื่องของรูปแบบลักษณะของใบแจ้งยอดเงินสมาชิกนั้นยังคงเดิมทุกประการ กล่าวคือ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกจะยังคงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วน

สำหรับสมาชิก ที่จะแสดงยอดเงินและผลประโยชน์ของเงินทุกประเภท โดยสมาชิกที่ได้เลือกใช้บริการออมเงินกับ กบข. ในปี 2551 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกของสมาชิกผู้นั้น จะมีข้อมูลยอดเงินสะสมส่วนเพิ่มและผลประโยชน์ของเงินสะสมส่วนเพิ่ม เพิ่มเติมนับมาอีกหนึ่งช่อง เพื่อรายงานให้สมาชิกทราบความเคลื่อนไหวของยอดเงินของตนเองที่ได้ทำการสะสมเพิ่มในรอบปีที่ผ่านมา และส่วนที่ 2 คือส่วนสำหรับกรมสรรพากร เพื่อให้สมาชิกนำไปเป็นเอกสารสำคัญในการยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

นอกจากนี้ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกทุกฉบับจะยังคงมีจุดลดแบบใบแจ้งยอดเงินสมาชิกซึ่งเป็นเอกสารสำคัญเปรียบเสมือนสำเนาจากผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้ทราบบัญชีที่เกี่วข้องกับสมาชิกทั้งหมด อาทิ ผลประกอบการ สวัสดิการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

ทราบเช่นนี้ส่วนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 นี้สมาชิกทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดตามใบแจ้งยอดเงินสมาชิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดของคณบดี โดย กบข. คาดว่าจะทยอยจัดส่งถึงหน่วยงานต้นสังกัด ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป ซึ่งในรายละเอียดการจัดส่ง กบข. ทรายงานให้ทราบต่อไป ...

วางแผนการเงินอย่างไร ใน 12 เดือนข้างหน้า (ตอนที่ 1)

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในทุกวันนี้ การวางแผนการเงินและการจัดสรรก่อนการใช้จ่าย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรกระทำ เสมือนจากรถยนต์ดีก็ไม่ใช่ปัญหา เราควรจัดการเตรียมตัวตั้งแต่นี้ไป ด้วยการวางแผนการเงินสำหรับปีหน้าไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทั้งนี้ก็เพื่อความไม่ประมาท อันเป็นวิธีเตรียมการที่ดีเยี่ยมที่สุด การแบ่งกำหนดการวางแผนเงินเป็น 6 เดือนข้างหน้า เพราะเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าในวันข้างหน้าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร สำหรับปีนี้ เราสามารถวางแผนการเงินได้ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนออกปีก็พอ

เดือนมกราคม เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความมุ่งมั่น ในปีที่ให้สำรวจดูว่าจากปีที่ผ่านมาก คุณมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปกับการซื้อของจริงและการเดินของเอกสารปีใหม่ไปมากน้อยเพียงใด ให้รวบรวมค่าใช้จ่ายย้อนเมื่อออกมา หากคุณใช้บัตรเครดิตใช้จ่ายไปในระหว่างสิ้นปี ในเดือนนี้ให้ตรวจสอบบัญชีย้อนมาให้เรียบร้อย ขณะเดียวกันให้สำรวจดูว่าจากปีที่ผ่านมาก มีการลงทุนในสิ่งใดบ้างที่ได้ให้ผลตอบแทนกับคุณ และให้ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นๆ อย่างละเอียด

เดือนกุมภาพันธ์ อาจเป็นอีกเดือนหนึ่ง ที่คุณต้องจำเป็นต้องใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอยหรือแจกจ่ายไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคุณควรระวังการใช้จ่ายในส่วนนี้เอาไว้ด้วย จากเดิมที่เริ่มจัดทำกิจการเงิน และปรับปรุงของทางการลงทุนที่เฉพาะส่วนให้กับตนเอง แต่ต้องไม่ลืมติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด และควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วย

เดือนมีนาคม เป็นเดือนแห่งการเสียดาย ผู้มีเงินได้ถูกคนส่วนที่เริ่มความพร้อมทางด้านเอกสาร และสิทธิประโยชน์จากร่างภาษีให้เรียบร้อยก่อนการยื่นเสียภาษี สำหรับสมาชิก กพร. ทุกท่าน ให้เตรียมใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก เพื่อแนบกับ ภ.ง.ด.90 หรือ 91 เพื่อทำเงินสมทบรายปีไปลดหย่อนภาษีเงินได้ และสำหรับใครที่ลงทุนในกองทุนรวม LTF/SSF ไว้ ก็สามารถยื่นเอกสารขอภาษีได้เช่นกัน

เดือนเมษายน เดือนนี้มีวันหยุดยาวเดือนหลายคนคงยิ่งกว้าง เนื่องจากมีวันหยุดยาวให้พอมีเวลาไปท่องเที่ยวพักผ่อน แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจการท่องเที่ยวอาจได้รับผลกระทบไปด้วย หลายคนอาจลดเลิกแผนการท่องเที่ยวและหันมาทำกิจกรรมอื่นทดแทน ส่วนใครที่ยังอยากท่องเที่ยว ขอแนะนำว่าก่อนการเดินทาง ควรมีการวางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างระมัดระวัง หากไปไม่พอก็พกของเที่ยวที่ให้ความคุ้มค่ามากที่สุด ควรเปรียบเทียบราคาหรือที่พักหลายๆ แห่ง นอกจากนี้ควรตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำประกันที่หลายไว้ให้เรียบร้อย ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ เป็นต้น

เดือนพฤษภาคม ให้สำรวจดูว่าผ่านภาคภูมิที่มีผลกระทบต่อสิทธิที่มีหนี้สินกับสถาบันใดบ้าง ให้คุณจัดอันดับความสำคัญก่อนหลัง ว่าหนี้ใดควรจะต้องจ่ายก่อน จากนั้นให้ดูว่าหนี้ใดที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า ก็ให้พิจารณาขอหนี้พวกนี้ให้เรียบร้อย

เดือนมิถุนายน ย่างเข้าสู่กลางปี และอาจเป็นเดือนที่หลายคนมีโอกาสได้รับโบนัสกลางปี จึงควรให้คุณตรวจเช็คทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อชำระหนี้สินต่างๆ ที่มีอยู่ และแบ่งอีกส่วนไว้สำหรับภาระเก็บออม โดยอาจนำเงินไปฝากธนาคาร หรือเลือกลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้เงินสะสมของคุณช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเงินให้กับคุณ หรือหากใครที่ไม่ได้รับโบนัสก็อย่าเพิ่งย่อท้อ ขอให้ตั้งใจทำงานสร้างผลงานที่ดีต่อไป เนื่องจากผลงานที่ดี จะส่งผลให้การประเมินผลการทำผลงานหลายปีของคุณตามไปด้วย ซึ่งอาจทำให้คุณได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนที่มากกว่าเดิมด้วย

กึ่งปีต่อม คุณก็ได้ทราบแนวทางการวางแผนการเงินล่วงหน้า 6 เดือนก่อนออกปีแล้ว เราควรเตรียมตัววางแผนการเงินล่วงหน้า 6 เดือนก่อนออกปีแล้ว ลงมือให้เร็วอย่าช้ากับปี 55 ทุกรายสามารถทำได้ เพื่อขอรับสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับปี สำหรับแผนการวางแผนการเงินอีก 6 เดือนสู่ปลายปี 2009 เป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในฉบับหน้า

ประมวลสวัสดิการ เกิดใหม่ในรอบปี 2551

ในรอบปี 2551 นี้ นท. ได้มีการสร้างสรรค์สวัสดิการใหม่ภายใต้โครงการสวัสดิการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน อีกทั้งในขณะเดียวกันก็ได้ออกมาตรการดูแลพนักงานด้วยเช่นกัน อาทิ การพัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกของสินค้าที่อยู่อาศัยและรถยนต์เพื่อการศึกษา สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการสนับสนุนสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าทำเป็นของขวัญวันเกิดจากทางราชการ อาทิ บ้านมือ 2, อุปกรณ์กีฬาและของแต่งบ้าน เป็นต้น ดังนี้

รายละเอียดของสวัสดิการปี 2551 ซึ่งได้ประมวลสวัสดิการที่ดำเนินการใหม่ในรอบปี 2551 มีดังนี้

โครงการ	ระยะเวลาโครงการ
<ul style="list-style-type: none"> โครงการสวัสดิการธนาคารนครหลวงไทยเพื่อสมาชิก นท. <ol style="list-style-type: none"> สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อรถจักรยานยนต์ 	ม.ย. 51 ต่อเนื่อง ถึง 52
<ul style="list-style-type: none"> โครงการสวัสดิการบ้าน นสท. เพื่อสมาชิก นท. <p>ส่วนลดค่าเช่าบ้านสมาชิกเพื่อรถจักรยานยนต์ อาทิ บ้าน ที่อยู่อาศัย ของสมาชิกธนาคารนครหลวงไทย</p> 	พ.ค. - 30 ส.ค. 51
<ul style="list-style-type: none"> โครงการสิทธิประโยชน์ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพและเครือข่าย <p>ส่วนลดในการเข้ารับการบริการโรงพยาบาลกรุงเทพและเครือข่ายอีก 14 โรงพยาบาล ที่ได้รับสิทธิ</p> 	พ.ค. - 31 ส.ค. 51
<ul style="list-style-type: none"> โครงการสิทธิประโยชน์โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสมาชิก นท. <p>ส่วนลดในการเข้ารับการบริการโรงพยาบาลเอกชนสมาชิกของโรงพยาบาลเอกชน 113 แห่ง ที่ได้รับสิทธิ</p> 	มี.ย. - 31 ส.ค. 51
<ul style="list-style-type: none"> โครงการสวัสดิการโอบนโอบเพื่อสมาชิก นท. <p>ส่วนลดในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างบ้านในราคาพิเศษ</p> 	มี.ย. - 31 พ.ค. 52
<ul style="list-style-type: none"> โครงการสิทธิพิเศษส่วนลดโรงแรมเพื่อสมาชิก นท. <p>ส่วนลดค่าเช่าบ้านสมาชิกโรงแรมที่นท.สมาชิกสมาชิกของนท.ไทย</p> 	ส.ค. - 31 ส.ค. 51
<ul style="list-style-type: none"> โครงการสิทธิพิเศษบัตรเครดิต นท. เพื่อสมาชิก <p>บัตรเครดิต AIS พร้อมสิทธิประโยชน์เครือข่ายบริการฟรี 05.00 - 17.00 น. บริการลูกค้าสมาชิกด้วยสมาชิก นท. 1179 ด้วยค่าธรรมเนียมค่า 159 บาท/เดือน</p> 	ก.ย. - 31 ส.ค. 51



นอกจากสวัสดิการดังกล่าวแล้ว ในปี 2551 กบร. ยังมีโครงการต่อเนื่องอีกหลายโครงการที่ได้ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิก อาทิ โครงการบ้าน ๕๕๕. - กบร. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นโครงการที่ 5 รวมถึงสวัสดิการบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex & EGV Gift Voucher ที่เพิ่มเติม Package ใหม่ให้กับสมาชิก สมาชิกที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ของ กบร. ได้ที่ เว็บไซต์ กบร. www.gpfr.or.th

ขอเชิญชวน กบร. มีสิทธิหยุดพักในการสร้างสวัสดิการเพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับสมาชิก สำหรับในปีพุทธศักราชใหม่ กบร. จะสร้างสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มอีกให้กับสมาชิกบ้างเป็น กบร. ๓ รายงานมาให้ทราบในโอกาสต่อไป และสำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับการจัดสวัสดิการสามารถส่งอีเมลขอรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนดำเนินการได้ที่ member@gpfr.or.th เพื่อประโยชน์ในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการจัดสวัสดิการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกต่อไป

บทสัมภาษณ์
นาย อุ.



21 ตุลาคม 2551



25 ตุลาคม 2551



28 - 31 ตุลาคม 2551

วันที่ 21 ตุลาคม 2551

คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา เจ้าพนักงานการค้าเงินงานของ กบร. ณ สำนักงาน กบร.

วันที่ 25 ตุลาคม 2551

กบร. ร่วมออกบูธในงานฉลองครบรอบ 10 ปี บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ณ Hotel 1 ศูนย์ขนส่งสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี

28 - 31 ตุลาคม 2551

โครงการ กบร. เจ้าหน้าที่สัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร



นางสนมณีนді คุณสนธิ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กรมพัฒนาและป้องกันประชาชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

33

บอก สม รุณ การ มาแล้ว
เพราะคุยกับเพื่อนที่เรียน
กันแล้วพบว่าผมจะได้เรียนต่อ
ใน กษ. ก็ทำหนังสือให้ไปสมัคร
มาได้เรียนครับ

~)

นี่เป็นเพียงความเห็นส่วนหนึ่งของนายสนมณีนดี คุณสนธิ สมาชิกผู้กี่ยวข้องอาสาสมัครจากจังหวัดพิจิตร ที่ทำงาน กษ. ได้มีโอกาสพูดคุย โดยท่านได้ให้ความเห็นและแรงคิดในการตอบกับ กษ. แสดงถึงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กษ. ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ที่ว่าราชการ กษ. ฉบับนี้มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายกับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้ทราบกัน ดังนี้

เหตุผลที่ทำให้ท่านสมัครมาเป็นสมาชิก กษ.

ตอนปี 2540 ผมคิดอยู่ว่าจะสมัครหาซื้อไม่สมัครดี แต่เมื่อผมคิดว่าอีกประมาณ 11 ปีผมจะเกษียณอายุราชการ ผมคงจะเก็บเงินได้จำนวนมากร ปรกติผมกินของทั่วประเทศ การจากภาครัฐที่เงินจะหมดลงจะได้เงินก้อนมากพอสมควร ผมจึงตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ทราบถึงคณะกรรมการดำเนินการของกองทุนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร คิดแค่จะเก็บเงินไปออมไว้เรื่อยๆ

คิดเห็นอย่างไรกับการตอบกับ กษ.

นี่เชื่อว่าการตอบมันคืออยู่แล้ว เราจะได้เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่ง ผมคิดว่าการตอบกับ กษ. เป็นการตอบที่ควรคู่ไปกับการลงทุน โดยการลงทุนนั้นย่อมเสี่ยงต่อการขาดทุนและค่าไร การตอบกับ กษ. ก็มีส่วนดีอยู่เพราะมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่มีรัฐบาลมอบมาให้ ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มทุนให้กับเรา

เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนอย่างไร

หลังจากที่ผมสมัครเป็นสมาชิก ผมก็ได้ไปทราบว่ามี กษ. นำเงินของแม่ไปลงทุน ผมคิดว่า กษ. เป็นเหมือนบริษัทๆ หนึ่งที่เราได้ร่วมลงทุนกับ กษ. ด้วย โดยในเรื่องของการขาดทุนหรือค่าไร คงจะขึ้นอยู่กับหลายเหตุผล ยิ่งในช่วงที่มีส่วนร่วมได้คงจะลดทุนส่วนมากน้อย ซึ่ง กษ. ก็ต้องคิดต่อไปว่าจะดำเนินการบริหารอย่างไร

คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กษ. ในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิก

ในช่วงแรกผมไม่ได้รับรู้ข่าวสารสักเท่าไร อาจจะเพราะว่าผมมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวอีกหลายปีว่าจะเกษียณ พอถึงที่เกษียณผมก็เริ่มที่จะคิดค้นหาข่าวสารต่างๆ ซึ่งก็ทำให้ผมรู้ว่า กษ. มีหน้าที่นำเงินของสมาชิกไปลงทุนที่ไหนอย่างไรบ้าง ซึ่งผมก็คิดว่าการลงทุนของ กษ. ไม่น่าจะมีความเสี่ยงเท่าไร

ท่านตรวจสอบยอดเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่องหรือไม่

คิดตามครับอย่างแรก คือ ถ้าจากใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กษ. ในแต่ละปีก็มีเงินอะไรๆเพิ่มขึ้นเป็นทีมน่าพอใจ ก็ก็จะมาช่วยก่อนเกษียณก็มีแหละที่ผมเปิดเว็บไซต์ กษ. ตรวจสอบยอดเงินของผมเอง ซึ่งผมตอบแทนในนี้ก็มีอย่างที่ว่าผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไร

8
CHAPTER 4

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่เกษียณอายุใน 10 ปี ใดชั้นเรื่องขอรับเงินคืนแล้วหรือยัง

ผมได้ยื่นเรื่องขอรับเงินคืนและได้รับเงินคืนจาก กบข. เรียบร้อยแล้ว โดยขอคืนเงินที่ผมได้รับน้อยกว่ายอดเงิน โบนัสจ่ายขอคืนประจำปี 2550 พอสมควร แต่ถึงเข้าใจได้ แม้ว่าคงจะไม่ใช่ว่าแค่พอๆ กบข. เท่านี้หรือมากกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับกรณี คิดตามข่าวจากทีวีก็เห็นที่อื่นๆ แล้วก็ประกาศ ผลตอบแทนเดือนละเดือน

ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยอดเงินที่ได้รับหรือไม่

ผมขอตอบเมื่อเดือนกันยายนี่แล้วว่ามีข้อสงสัย ผลคงอยู่แล้ว แต่ก็มาแปลกใจอยู่ที่ว่าทำไมช่วงเดือนตุลาคม ยอดจึงลดลง ก็เริ่มคิดว่าเรื่องการเมืองน่าจะเกี่ยวข้องมาก เพราะเกิดอะไรขึ้นมาหลายครั้งก็ถูกที่ แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะเงินสะสมที่ผมส่งไปก็เงินเล็กน้อย แต่เมื่อรวมกับเงินสะสม เงินประจำ และผลประโยชน์แล้วก็เป็นจำนวนที่มากอยู่

ท่านทราบหรือไม่ว่าเหตุใดยอดเงินที่ได้รับจึงลดลง

ผมก็ดึงมาจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนใหญ่ มันก็ต้องคิดแบบนี้แหละ

อยากจะฝากอะไรกับสมาชิกคนอื่นๆ ที่เกษียณอายุราชการใน 10 ปีหรือไม่

การออมเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าเป็นการเก็บเงินไว้ใช้ในยามแก่ และการออมกับ กบข. รัฐบาลที่จ่ายเงินสมทบให้ด้วย ก็จะมีเงินออมของเรามากขึ้น กบข. ก็เปรียบเสมือนกับบริษัทกองทุนบริษัทหนึ่ง การออมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุน เมื่อลงทุนทำธุรกิจก็ย่อมเสี่ยงต่อการขาดทุนและกำไร ถ้าได้กำไรก็ดีไป ถ้าขาดทุนก็ต้องมาดูแลว่าเป็นอย่างไร ไม่ทำพามาถูกระเบียบหรือเปล่า หรือทำอะไรไม่ถูกๆ อย่างนี้เป็นเรื่องของบริษัทเศรษฐกิจ แต่ถ้าเข้าใจดีก็อย่ากลัว อม สุม ทรา มาแล้ว ผลสุดท้ายเมื่อเกษียณอายุแล้วผมจะได้เงินคืนคง แต่ กบข. ก็ทำกำไรให้กับผมด้วยก็ได้หลายปี ผมคิดอย่างนี้ละ **กบข.**

ทองวัน
ทอง เภ.

มูลค่ากองทุนค้นหาได้ง่ายที่ www.gpf.or.th

สมาชิก กบข. สามารถรับข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนได้เป็นรายวัน โดยการตรวจสอบจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิก และมูลค่าต่อหน่วย ที่แสดงออกทุกวันบนเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th นอกจากนี้ยังมีบริการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง ให้สมาชิกสามารถเรียกดูการเปลี่ยนแปลงมูลค่ากองทุนในแต่ละช่วงเวลาได้ อาทิ เรียกดูข้อมูลในแต่ละเดือน เรียกดูย้อนหลังระยะเวลา 3 ปี ระยะ 5 ปี หรือตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน รวมถึงสามารถกำหนดช่วงเวลาเรียกดูตามที่ต้องการได้อีกด้วย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ของเว็บไซต์กองทุนของ กบข. www.gpf.or.th โทร. มูลนิธิกองทุนส่วนสมาชิก **กบข.**



นายอภิสิทธิ์ ธีรราชกุล นาย อัยการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนสมาชิก

ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนนายปรีชา เลิศกมลมาศ ซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งโดยอัตโนมัติวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

ถาม

เรื่องขอจดทะเบียนสินค้าใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ซึ่งมิใช่คำในเครื่องหมายการค้า ประจำปี 2550

ตอบ

หากผู้ขอจดทะเบียนใช้สัญลักษณ์จำนวนมิใช่คำจำนวนเกินปรากฏในเครื่องหมายการค้าประจำปี 2550 เมื่อออกในปี 2551 มี ปัญหาที่ควรพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อสถานะและสถานการณ์ความพึงพอใจในช่องทาง โดยตรงและผู้เกี่ยวข้องในขณะ 2551 เป็นเวลาที่ควรดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางธุรกิจอันได้แก่ไม่เว้นแต่ประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนอกจากนี้ควรพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนโดยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประจำปี 2551 ต่อมา ส่วนนี้ จะกระทบกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก กอบ. ทุกท่านที่กักตุนและยังมีสิทธิกับ ที่ปี ๒๐๐๐จนถึงต่อค่าต่อค่าสิทธิประโยชน์นี้ เป็นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อ ส่วนนี้ผู้ขอจดทะเบียนต้องติดต่อผู้เกี่ยวข้อง

กอบ. เปิดพื้นที่แบ่งปันเรื่องราว สู่ชุมชนหลัง

ขอเชิญผู้ที่ใกล้ชิดธุรกิจหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรืออ้อมหรือความประทับใจที่เป็นบทความ ความคิด หรือวิธีการดำเนินชีวิตที่ควรค่าแก่การเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนหลัง โดยบันทึกที่ได้มีการพิจารณาแล้วเพื่อเผยแพร่ทาง กอบ. จะได้รับแนวทางการท่องเที่ยวที่ดีเยี่ยม และหากการสนทนา เป็นที่ระลึกจาก กอบ.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
หรือติดต่อขอรายละเอียดการดำเนินงานของหน่วยงานด้วย

ขอสงวนสิทธิ์ในสิ่งที่ปรากฏ

บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ
จาก กอบ.
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1179 no 6 หรือติดต่อขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0-2636-1691 หรือติดต่อขอรับเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชั้น 87 ถนนวิภาวดีรังสิต 10506

ชื่อ - นามสกุล _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน - - - -

ที่อยู่ปัจจุบัน _____ หมู่ / ตำบล / อำเภอ _____

ชื่อ _____

อาชีพปัจจุบัน _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงใน เป็นเครื่องหมายการค้าของ กอบ. ตามที่ปรากฏในใบสมัคร ส่งต่อ

สนใจรับทราบผลิตภัณฑ์ (กรุณาระบุ e-mail _____)

สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีชีวิต (ระบุ SMS หมายเลข 018) - -

ระบบ GSM GPRS 3G 4G อื่นๆ (ระบุ _____)

จึงขอแนะนำสาร (กรุณาเลือกวิธีรับ) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย



จัดการกับความเครียด

อย่างไรให้อยู่หมัด

ตลอดปีที่ผ่านมามีข่าวข่าวดราม่าของดาราชื่อดัง ทั้งทางเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง สถานการณ์บ้านเมือง ความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยังไม่สงบ และอื่นๆ อีกอีกมากมายส่งผลให้คนหลายคนเครียดมาก ดังนั้น นักผู้จิตวิทยาหลายคนจึงแนะนำให้ทำกิจกรรมคลายเครียดเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยหากเราจัดการกับภาวะเป็นอยู่ของตัวเองได้ ปัญหาต่างๆ สถานการณ์รอบตัวก็จะง่ายขึ้น เราจึงสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข โดยเริ่มต้นด้วยการปรับความคิดของเรามีดังนี้

• **คิดในแง่ที่ผิดพลาดมากขึ้น** อย่างเราจริงๆ เรายังเห็นรถชนกันตึกตึกกันอยู่ หรือคิดสิ่งถูกผิดด้วยตัวเองตลอดเวลา รู้สึกอ่อนแอ อ่อนแอ อ่อนแอ การคิดเช่นนี้จะช่วยให้เรารู้สึกสบายและผ่อนคลายมากขึ้น เช่น การทำงานที่เราจะเอาใจคนมากขึ้นไปอาจจะทำให้เรารู้สึกเครียด ควรทำอย่างเต็มความสามารถแล้วจะออกมาเป็นเช่นไรนั้นเราก็จะไม่เสียใจเพราะถือว่าทำเต็มความสามารถแล้ว

• **คิดอย่างมีเหตุผล** ไม่ด่วนเชื่อและสรุปอะไรง่ายๆ ใคร่ครองให้รอบคอบเสียก่อน เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ทำให้คิดเป็นเหยื่อของใครแล้ว ยังสามารถคิดความกังวลใจเล็กน้อยๆ ออกไปได้ เช่น ในการวิกฤติเช่นนี้ ได้ข่าวว่า จะมีการปลดพนักงาน ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรเป็นเพียงข่าวลือลือลือ ก็ดีโพดพิพาทกันไม่ได้โดนโดนไม่ทันตั้งๆ ที่เป็นเรื่องจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ หรือหากเป็นเช่นนั้นจริงการลงโทษและการลงโทษกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

• **คิดหลายๆ มุมมอง** มองหลายๆ ด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดี พยายามไปมองอย่างมีข้อดีและข้อไม่ดี ประทับใจกันทั้งนั้น ในหนึ่งชีวิตคงไม่มีใครที่พบเจอแต่เรื่องเลวร้ายเสมอไป อาทิ บางคนไม่ประสบความสำเร็จด้านการงานแต่ก็ประสบความสำเร็จในด้านครอบครัว บางคนประสบความสำเร็จด้านครอบครัวอาจจะไม่มีเพื่อนฝูงที่ไม่ดี เป็นต้น

• **คิดถึงคนอื่นบ้าง** อย่างคนกลุ่มนี้เรื่องของตัวเองเท่านั้น เปิดใจให้กว้างรับรู้ความรู้สึกและความเป็นไปของคนอื่นและคนใกล้ชิด โสโงะก็จะช่วยเหลือนักใจปัญหาของผู้ที่อื่นบ้างคน บางครั้งจะพบว่ามีปัญหาหรือความเครียดที่กำลังเผชิญอยู่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปัญหาของผู้ที่อื่น ซึ่งความรู้สึกแบบนี้จะช่วยลดความเครียดลง และถ้ายังสามารถแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้ ก็จะทำให้สุจริตใจมากยิ่งขึ้นด้วย

เพียงจัดการกับความกังวลของคนที่กำลังทำอะไรก็ตาม เมื่อมีข่าวข่าวดราม่าหรือข่าวข่าวดราม่าของดาราชื่อดังที่ปรากฏจะสับสนพันพันสิ่งต่างๆ ไม่ได้ ประมวลสักทีก็คือ การที่กำลังทำอะไรก็ตามและกันไปต่างๆ นาๆ ผิดพลาดเพี้ยนพืด ผิดเพี้ยนวนหรือผิดเพี้ยนสิ่งอื่น ฯลฯ เป็นวิธีการต่างๆ ที่ช่วยผ่อนคลายและทำให้เราสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

“อนาคตเป็นเรื่องของวันนี้ อยู่ที่วันนี้ ใช้อย่างมีสติพอ”

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)

คือ มูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งโดยนับทั้งตัวหารราคาที่ใช้ในกรณีสินค้าและบริการที่นับราคาของพวกมันโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา หรือ ทรัพยากรของพวกมันโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการตอบสนองภายในประเทศ

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

คือ มาตรการกีดกลางการซื้อขายหลักทรัพย์ขนาดใหญ่หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เช่น SET Index ลดค่าลงต่ำกว่าหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดทำการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่จะพัก SET Index ลดค่าลงอีก จนมีระดับที่ลดลงต่ำกว่าหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดทำการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง โดยมาตรการเช่นนี้ให้เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสตรวจสอบข้อมูลข่าวสารระหว่างวันก่อน ก่อนที่จะเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป



รับส่วนลด 15%
 สำหรับลูกค้า กบ.บ. และ ซินิอัสการ์ด
 ตั้งแต่ 1 - 31 ธ.ค. 61
 เมื่อซื้อพันธบัตร
การ์ดของขวัญ = กระดุมธรรมชาวยุช
 คุ้มดีคุ้มได้

ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของไทย
 ในกรุงเทพฯ โทร. 24/2541
 ถนนพหลโยธิน โทร. 10506

สิ่งดีที่พบ


 โทร. 87 ถนนพ. พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10506

วาทาส กบ. เป็นบริการขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง กบ. สมาชิก และเจ้าพนักงานที่ส่งรายการ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจถึงกิจกรรม การซื้อขายได้ และการลงทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและสมาชิก

เว็บไซต์ : ฝ่ายสื่อสารสมาชิกและประชาสัมพันธ์ โทร. 1179 หรือ e-mail : member@got.or.th บทความและข้อคิดเห็นในสิ่งๆ ในวารสาร กบ. เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว และไม่เป็นที่ผูกพันกับคณะกรรมการ กบ.

ขอเชิญสมาชิก เจ้าพนักงานที่ส่งรายการ คู่ซื้อเงิน บทความเอกสารที่ ศึกษาม ดูเอกสารและ มาถึงวาทาส กบ. ที่นี้ สิ่งดีที่ส่งมาจะไม่มีเวลาพิจารณาเพื่อพิมพ์ โทร กบ. ขอความร่วมมือในการส่ง File หรือส่งเอกสารภาพประกอบในการจัดทำเว็บไซต์